



ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้งดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง นั้น

บัดนี้ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้งได้แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลำดับที่ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สอบคัดเลือก ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	๐๑๑	นางสาวตะวัน มงคลแก้วเลิศ
๐๐๒	๐๒๓	นางสาวปวีณวลี เกียรติินาวาสวัสดิ์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันและเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส่วนบริการศุลกากร ๒ ชั้น ๒ ส่วนบริการศุลกากร ๒ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบ้ง สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๐๐๑ - ๐๐๒	ณ ห้องประชุมส่วนบริการศุลกากร ๒ ชั้น ๒ ส่วนบริการศุลกากร ๒ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบ้ง

ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้งจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตาม  
เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓. เอกสารที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องนำมายื่น/แสดง ในวันประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และ  
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน  
๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้  
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่นำเอกสาร  
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อที่ ๓ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง

๔. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา  
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณ  
สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้งจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง <http://ladkrabang.customs.go.th/> หัวข้อ “ข่าวสำนักงาน” และ  
[www.customs.go.th](http://www.customs.go.th) หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง